

# รถทุบไม้พะยูน



เกียรติยศ นายชาติชาย

6 รื่องรถทุบเสียงนกกว่า 5 พันคันที่เป็นข่าวอยู่ในเวลานี้ ออกจะเป็นเรื่องเหลือเชื่อ และน่าทึ่งอยู่มากทีเดียว เพราะ มันไม่ใช่เกิดเป็นเรื่องเมื่อเกิดไฟไหม้รถทุบเหล่านี้เพียง 3-4 คันเท่านั้น 5 พันกว่าคันนั้น คือเอสโอบอกว่าคิดตามสืบมาถึงกว่า 2 ปีแล้ว ะไรมันช่างซับซ้อนซ่อนเงื่อนขนาดนั้น นี่ไฟไหม้รถทุบ 4 คัน พานจะไหม้รถทุบอีกกว่า 5 พันคันเสียด้วยแล้ว

พวกที่ตาแตกในกรณีนี้ รวมเอาคนหลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้อง ให้เกิดคำถามสำคัญๆ หลายคำถามตามมาทีเดียวว่า ถ้าเป็นจริง อย่างที่เอสโอบอกไว้ ทั้งกรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมการขนส่งทางบก วิศวกรรมตรวจสอบรับรองการติดตั้งก๊าซ ปลดยรูด เรื่องอย่างนี้มาได้อย่างไร ตรงนี้น่าสนใจจนจะคว้าผู้คนทั่วไปจะรู้สึกนึกคิดกันยังไง ยอดๆๆๆ

ยังชนสงจังหวัดอีกถึงกว่า 20 จังหวัดที่ถูกมองว่าเกี่ยวข้อง แล้วตอนนี้ก็ถูกดึงออกนอกพื้นที่ไปบ้างแล้ว ล้วนชี้แสดงให้เห็น กระบวนการ เครือข่าย ความซับซ้อนของการมืออยู่ของบรรดารถทุบในเมืองไทย ก็คงมีบ้างหรอกที่นำเข้ามาอย่างถูกต้อง

แต่ถ้าดูตามข่าวที่เกิดขึ้นนี้ คงไม่น้อยคันรถทุบเหล่านี้ที่เคียว ขันซี่กันอย่างเชิดหน้าชูตาสง่าผ่านผย แคร่รถทุบนั้นละ (แหม่ง) ใช้วิธีการซีโองลักลอบอย่างแยบยล เอาเข้ามาใช้กันในบ้านเราเอง ไม่น้อยคันเลย

แล้วมันก็แปลก คงส่วนใหญ่ของคนที่ใช้รถทุบราคาแพง เทอเรเปิด เชิดชูหน้าตาในสังคมได้นี้ ต้องมีฐานะดีมีระดับ แหม่ตามข่าวบาง คนเกี่ยวข้องอยู่ในแวดวงการเมือง มีอำนาจ มีอิทธิพล พร้อมสมบูรณ์ เหมาะเหม็งกับคุณสมบัติของคนที่จะใช้รถทุบดีมีระดับ พอมีข่าว ลักลอบนำเข้า ไซ้ที่เคยบังรังเชิดหน้าชูตา ทำนัยหายหัวกันไปหมด

น่าประหลาดใจก็คือว่า คนที่จะมีรถทุบอย่างนี้ไว้ใช้ ต้องมีเงิน มีฐานะดี ซึ่งก็ต้องสามารถซื้ออาหารรถทุบอย่างนี้มาใช้รับใช้ได้ อย่างไม่เคียดรอนฐานะการเงิน แล้วทำไมมันจะต้องหาเรื่องเคียด ร้อน จัดการเคียดล่อนนารถเข้าด้วยวิธีการต่างๆ นานา ทลิดลียง กฎหมาย เท้ากับใช้รตผิดกฎหมาย แล้วมันจะชู้หน้าชูตาอย่างสง่าผ่าเผยหาพระศวกอวไร

หมูนี้อือเขียนของหมูก่อว่าบอยขึ้นว่าใช้คำไม่ค่อยสุภาพอยู่ เรือยๆ แล้วก็เขียนดูไป บางคนบอกว่าทำไมอ่านยากา คนสวยของเขา ว่า ชาติฐานความรัฐวิง ชาติการะผู้นำประเทศ เป็นหัวหน้ารัฐบาลเจวิต พุด อะไรที่คิดๆ ดูๆ ย่านอะไรที่สะกดคำออกมากเหมือนตัวตลก ตอนคำถาม ง่ายๆ ก็ยังพูดไม่รู้เรื่อง แหม่ไม่เคยได้คำตอบอะไรเลยด้วยซ้ำ สิมไทยไป

ผิดกับรื่องนายกรัฐมนตรีสุด Excellence ของหมม คร.เฉลิม อยู่บำรุง ซึ่งตอบได้ทุกปัญหา รุ้หมดทุกเรื่อง รมได้กับทุกคำถามงหิน ดันได้ทุกศกรม หมใครคนถูกชมแทบอยากรังหนี ซึ่เรื่องอะไรเป็น

เด็ดขาด ทำคใครเป็นแคตตัน สีมกัณไว้มไม่เคยมา เฝาระแวงระวัง ความฉกัณคงได้มันคง

เออ! ยกเว้นไม่ค่อยอยากลงไปตามจังหวัดภาคใต้ละ

คร.เฉลิม อยู่บำรุง ทำทุกอย่างที่แทนแทนนายกรัฐมนตรีได้ทีเดียว เป็นแม่ทัพใหญ่คนสำคัญ คนกัที่พอยู่ในกรุงเทพา ไม่ชอบอยู่ในสนามสาม จังหวัดได้ รอดูแต่ว่าเมื่อไรจะมีสโกปั้งให้เขาเป็นนายกรัฐมนตรีตัววิง เลียที่ ชีวิตนี้บปลายทางการเมืองจะได้บรรดอุปัทมาเลียที่

ข่าวที่นำคังคอาารณณียกข่าวหนึ่ง คือข่าวรื่องการจับไม้พะยูน ซึ่งตอนนีจับกับบอยครั้งขึ้น และจับไม้พะยูนกันแต่ละครั้ง ได้ไม้พะยูน จำนวนมากขึ้น และมีมูลค่าสูงขึ้นทุกครั้ง มันช่างเหมือนจับยาบ้าขึ้น ทุกวัน จนสงสัยกันนิดๆ เหมือนกันว่า มีการหมุนเวียนยาบ้าที่จับได้ ก่อนหน้านั้น มาหมุนเวียนจับเอารางวัลนำจับกันบ้างหรือเปล่า

แต่จับไม้พะยูนนั้น คงหมุนเวียนได้ยาก หรือไม่มีให้หมุนเวียน นัก เพราะไม้พะยูนไม่สามารถผลิตให้มีปริมาณมากได้เหมือนยาบ้าที่ นัดมาและถูกจับ ยิ่งมากเท่าไร ก็แสดงว่าไม้พะยูนถูกลักลอบตัดจน เหลือน้อยเต็ม ที ว่ากันว่าไม่มีค่าในเมืองไทยขณะนี้ ไม่น่าจะเหลือถึง ครั้งหนึ่งของปริมาณที่เคยมีอยู่ ไม้พะยูนของไทยนั้น เป็นสิ่งปรารถนา เหลือเกินของตลาดต่างประเทศ

การตัดไม้พะยูนกันจนเหี้ยนเตียนไปมากมายนี้ ทำกันอยู่ใน แถบอีสานใต้นี้เอง หลายส่วนตัดกันในเขตเขาใหญ่แถบคงพญา เย็น ซึ่งเป็นเขตประเทศมรดกโลก ซึ่งคงไปถึงจังหวัดนครราชสีมา สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และบุรีรัมย์ คณะกรรมการ มรดกโลกก็เคยเคียดเนือร้อนใจไปด้้วยกับการระบาคกวาคัดคัไม้ พะยูนกันเหี้ยนเตียนแทบทั่วเขตมรดกโลกเลียทีเดียว

หมคังคำถามบอยๆ และหลายครั้งในข้อเขียนนี้ว่า ไม้พะยูน ที่จับได้มากมายในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้น จับแล้วเก็บกันไว้ที่ไหน เก็บกันรักษาไว้ดีแคไทน์ มีใครเอาไม้สามไม้ เอาไม้พะยูนแอบ ไปขายบ้างหรือเปล่า ยังมีเหลืออยู่เท่าไร อยาลิมว่า นี่เป็นทรัพย์สิน สมบัติของชาติทั้งนั้น เป็นเงินเป็นทองที่จะนำมาใช้พัฒนากิจการ บ้านเมืองได้พอสมควรทีเดียว

ความที่ไม้พะยูนเป็นไม้หวงห้าม ตัดก็ไม่ได้ ขายก็ไม่ได้ แต่ ไม่มีค่าตอบว่าแล้วไซ้ที่จับมาแล้วนั้นจะทำยังไงต่อไป กรมกอง ที่เกี่ยวข้องก็คงอยากขายไม้พะยูนที่จับได้เหล่านี้ แต่ความที่ถือ กฎหมายคนละฉบับ ระหว่างกรมศุลกากรกับกรมป่าไม้ ตกกลงก็เลีย

ไม่มีใครทำอะไรได้กับไม้พะยูนที่จับได้มากมาย

บ้านนี้ถูกมอดหรือถูกสวมเอาไปขายเหลือเท่าไรแล้วก็ไม่รู้ เพราะเวลาที่จับได้ละก็ เป็นข่าวใหญ่โต จับแล้วเอามาเก็บที่ไหน เก็บยังใจ เย็นกริบกันทีเดียว สนุกกันใหญ่ ทำไมไม่ออกเป็นสถิติ คณะรัฐมนตรีขาย G to G รัฐบาลก็จะยังได้เงินมาใช้บ้าง ไม่ต้องกู้ๆๆ กันนักหนา นี่ถ้าให้ดีเอสไอ ไปตรวจสอบสวนอีก มีเรื่องอีก เข้า! ลองคูอิ เมืองไฮ เขีย! เมืองไทย

ขณะนี้มิใช่แล้วว่ ไซเตส เขาจะลงทะเบียนไม้พะยูนไว้ในภาคผนวกที่ 2 จัดให้เป็นไม้หวงห้าม ซึ่งจะทำให้ประเทศสมาชิก ต้องควบคุมกฎเกณฑ์การค้าไม้พะยูนที่จะต้องออกใบอนุญาตส่งออก เป็นการควบคุมทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่ยั่งยืนด้วย ประเทศที่มีกฎเกณฑ์ดังกล่าว จะถูกลงโทษคว่ำบาตร (Sanction) เอา กฎเกณฑ์ควบคุมนี้ จะช่วยให้การค้าไม้พะยูนกับตลาดต่างประเทศยากขึ้น กับเมืองไทยในเรื่องกำหนดกฎเกณฑ์แบบของไซเตสนี้ ถ้าดูข่าวเรื่องรททหตบเสียงกฎเกณฑ์ต่างๆ มาได้แล้ว คงทำให้ความพยายามของไซเตสนี้ เป็นแต่เรื่องหันเหออกไปเสียก็ไม่รู้ เรื่องการบังคับใช้กฎหมายของเมืองไทยนั้นเป็นสุดยอด มันเลือกปฏิบัติกัน โจ่งครึ้มทีเดียวจะบอกให้

คณะกรรมการมรดกโลกเขาก็เดือดเนื้อร้อนใจอยู่กับการระรานตัดไม้พะยูนในเขตมรดกโลก ถึงกับมีข่าวว่าจะถอนมรดกโลกคงพญาเป็นเสียด้วยซ้ำไป ผมได้ข้อมูลมาด้วยละครับ สุกรหน้าจะฮับให้ฟัง.